
Atebion i Gwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad i’w hateb ar 18 Mai 2010 
 

[R] yn nodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. 

[W] yn nodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg. 

 

Cynnwys 

 

2 Cwestiynau i’r Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth 

2 Cwestiynau i’r Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai 
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Gofyn i’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth 

 
Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff y Gweinidog ddatgelu cyfanswm y 

cymhorthdal a fydd yn cael ei dalu i Manx2 am gontract 7 mis cychwynnol y gwasanaeth hedfan rhwng y 

gogledd a'r de. (WAQ55990) 

 

Rhoddwyd ateb ar 19 Ebrill 2011 

 

Mae'r trefniadau ariannol gyda Manx2 ac FLM Aviation o dan gontract interim gwasanaeth awyr 

Rhwymedigaeth Gwasanaethau Cyhoeddus yn fasnachol gyfrinachol. Fodd bynnag, byddaf yn cyhoeddi 

manylion cymorthdaliadau gwirioneddol yn ddiweddarach eleni ar ôl i'r broses gaffael pedair blynedd 

newydd sydd i'w chychwyn yn fuan ddod i ben. 

 

 

Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): A wnaiff y Gweinidog amlinellu manylion y 

contract rhwng Llywodraeth Cynulliad Cymru a Manx2 yng nghyswllt y gwasanaeth hedfan rhwng y 

gogledd a'r de. (WAQ55991) 

 

Ni ddarparwyd cyfieithiad 

 

An interim seven-month contract for the Public Service Obligation air service between Cardiff and 

Anglesey has been awarded to Manx2 and FLM Aviation. The service resumed on 10 May. Under the 

contract, Manx2 and its partner carrier FLM Aviation are providing two return flights a day between 

Cardiff and Anglesey on weekdays. 

 

 

Jonathan Morgan (Gogledd Caerdydd): Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog wedi'u cael gyda 

Llywodraeth y DU ynghylch datblygu cynllun tocynnau bws integredig trawsffiniol. (WAQ55992) 

 

Ni ddarparwyd cyfieithiad 

 

My officials have had discussions with the other administrations on a cross-border scheme. I intend to 

continue the discussions with the new UK Government.   

 

 

Brian Gibbons (Aberafan): A fydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cyhoeddi gwybodaeth yn 

rheolaidd am gwmnïau sydd wedi derbyn cymorth ariannol gan y sector cyhoeddus. (WAQ55994) 

 

Ni ddarparwyd cyfieithiad 

 

Information is not routinely published at present but we are exploring the potential for doing so in the 

future. 

 

 

 

Gofyn i’r Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai 

 
Jonathan Morgan (Gogledd Caerdydd): Faint o Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl a ddyfarnwyd dros y 3 

blynedd ariannol diwethaf, fesul awdurdod lleol. (WAQ55993) Trosglwyddwyd i’w ateb gan y Dirprwy 

Weinidog dros Dai ac Adfywio 

 

Rhoddwyd ateb ar 24 Mai 2010 
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Y Dirprwy Weinidog dros Dai ac Adfywio (Jocelyn Davies): Mae'r wybodaeth ddiweddaraf sydd 

gennym yn ymwneud â'r flwyddyn ariannol 2008-09.  Gellir gweld hon drwy'r ddolen atotedig i wefan 

Llywodraeth y Cynulliad: 

http://wales.gov.uk/topics/statistics/theme/housing/renewal/?skip=1&lang=cy 

 


